

Bỉm Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương, BCĐ TĐT dân số và nhà ở thị xã Bỉm Sơn lập kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn thị xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị xã phải đạt mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình theo quy định của Phương án được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ) Trung ương ban hành và phù hợp với tình hình thực tế của Bỉm Sơn.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỔNG ĐIỀU TRA NHƯ SAU

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
I	TỔ CHỨC NHÂN SỰ		
1	Thành lập BCĐ các cấp và văn phòng giúp việc cấp huyện, xã	Tháng 8-9/2018	UBND thị xã, x,p
2	Tuyển chọn người vẽ sơ đồ	Tháng 8/2018	BCĐ xã, phường
3	Tuyển chọn người lập bảng kê	Tháng 9-10/2018	BCĐ xã, phường
4	Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên cấp huyện, cấp xã	Tháng 9-11/2018	BCĐ thị xã, x,p
II	PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, VẼ SƠ ĐỒ, LẬP BẢNG KÊ VÀ CHỌN MẪU		
1	Phân chia ĐBĐT và vẽ sơ đồ nền	Tháng 8-9/2018	BCĐ thị xã, x,p
2	Nghiệm thu, chụp và quét ảnh sơ	01/12/2018	BCĐ thị xã

	đồ nền gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh		
3	Lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù tại mỗi ĐBĐT	Tháng 11-12/2018	BCĐ xã, phường người lập bảng kê
4	Nhập tin 02 loại bảng kê và gửi vào cơ sở dữ liệu bảng kê của Tổng điều tra	Tháng 12/2018	BCĐ thị xã
5	Rà soát cập nhật bảng kê hộ trước điều tra	15/3-20/3/2019	BCĐ cấp xã, điều tra viên
6	Hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra	25/3/2019	BCĐ thị xã
7	In và phát danh sách bảng kê để thực hiện điều tra thực địa	29/3/2019	BCĐ thị xã, BCĐ cấp xã, phường
8	Thực hiện các đợt tuyên truyền	Tháng 3-4/2019	BCĐ các cấp
III	TẬP HUẤN		
	Tập huấn nghiệp vụ và CNTT	Tháng 03/2019	BCĐ thị xã
IV	ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA		
1	Điều tra thu thập thông tin tại hộ	01/4-20/4/2019	Điều tra viên
2	Điều tra nhân khẩu đặc thù		
	- Người lang thang, cơ nhỡ, sống bằng nghề trên mặt nước,..	01/4-15/4/2019	BCĐ xã, phường
	- Nhân khẩu đặc thù khác đang cư trú.	01/4-15/4/2019	BCĐ xã, phường
3	Điều tra thu thập thông tin các hộ có đang ký nhưng không thực hiện phiếu trực tuyến	08/4-25/4/2019	Điều tra viên
4	Giám sát điều tra thực địa	01/4-25/4/2019	BCĐ thị xã, x,p
5	Báo cáo tiến độ điều tra	01/4-25/4/2019	BCĐ thị xã, x,p
V	KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU PHIẾU		
1	Kiểm tra, nghiệm thu phiếu điện tử	Tháng 4/2019	GSV các cấp

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phương

a. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thị xã và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thị xã.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ra QĐ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thị xã, với thành phần: Phó Chủ tịch) UBND thị xã làm Trưởng ban; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Tài chính kế hoạch, Công an, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc làm Ủy viên; 01 Thống kê viên (nơi chưa có Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê) làm Ủy viên thường trực.

- Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra thị xã ra QĐ thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra với số lượng 08 người, chủ yếu là công chức nghiệp vụ của Chi cục Thống kê và cán bộ, công chức các cơ quan có thành viên trong BCD thị xã. Chánh văn phòng BCD thị xã là Chi cục trưởng Chi cục Thống kê.

b. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, phường

- Ủy ban nhân dân xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã với thành phần: 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm Trưởng ban; Trưởng Công an, 01 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và 01 công chức địa chính cấp xã làm Ủy viên; 01 công chức Văn phòng-Thống kê làm Ủy viên thường trực.

Cấp xã không thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Chỉ đạo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thị xã giao.

2. Bước chuẩn bị

a) Phân chia địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và lập bảng kê số nhà, số hộ, số người của địa bàn điều tra.

- Phân chia địa bàn điều tra (ĐBĐT).

- Địa bàn điều tra là khu dân cư có ranh giới rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng. Về cơ bản, địa bàn là thôn, bản, tổ dân phố (thôn/bản/tổ dân phố). Trong mỗi xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn) gồm nhiều ĐBĐT, ranh giới các ĐBĐT ghép lại thành bản đồ của xã, phường, thị trấn. Quy mô địa bàn bình quân khoảng từ 100 hộ đến 150 hộ. Đối với những nơi có nhiều thôn/bản/tổ dân phố quy mô quá nhỏ (dưới 70 hộ) liền kề nhau, đi lại thuận tiện thì phải ghép các thôn/bản/tổ dân phố liền kề thành một địa bàn điều tra. Đối với thôn/bản/tổ dân phố quy mô ĐBĐT bình quân khoảng từ 100 hộ đến 150 hộ. Đối với thôn/bản/tổ dân phố tuy quy mô dưới 100 hộ, nhưng có vị trí địa lý cách quá xa so với thôn/bản/tổ dân phố gần nhất thì để một địa bàn riêng. Ngược lại, nếu thôn

/bản/tổ dân phố có quy mô lớn (trên 150 hộ) nhưng dưới 250 hộ mà địa bàn không bị chia cắt, đi lại không khó khăn, thì vẫn để một ĐBĐT riêng.

Trong trường hợp khác, việc ghép những thôn/tổ dân phố liền kề hoặc chia tách thôn/bản/tổ dân phố để tạo thành các ĐBĐT phải đảm bảo ranh giới địa bàn điều tra rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng, với nguyên tắc không được ghép một phần thôn/tổ dân phố này với một phần hoặc trọn một thôn/tổ dân phố khác để tạo thành một địa bàn điều tra.

- Vẽ sơ đồ xã, phường, thị trấn

Sơ đồ nền xã, phường là sơ đồ trên đó thể hiện phạm vi, ranh giới của xã, phường; các thôn, tổ dân phố; các ĐBĐT và một số đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo như đường, phố, ngõ, hẻm, sông, suối, trường học, cơ quan, nhà máy, đình, đền, miếu... xác định rõ ranh giới rõ ràng giữa các ĐBĐT bảo đảm tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ đã được phân định trong địa giới ĐBĐT, công tác vẽ đồ xã, phường, thị trấn hoàn thành xong trước ngày 15/10/2018.

b) Lập bảng kê

Lập bảng kê hộ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chuẩn bị Tổng điều tra, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào tháng 01 năm 2019. Bảng kê số nhà, số hộ, số người, trong đó bao gồm thông tin hộ tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra là công cụ quan trọng giúp điều tra viên tiếp cận hộ nhanh chóng và chính xác; giúp tổ trưởng quản lý và giám sát công việc hàng ngày của ĐTV, giúp BCD cấp xã quản lý công tác Tổng điều tra.

Đối với bảng kê nhân khẩu đặc thù, người lập bảng kê đến các cơ sở lưu trú của nhân khẩu đặc thù (kỳ túc xá học sinh, sinh viên, nhà chùa, tu viện, nhà ở công nhân trong khuôn viên các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp...) để xác định thông tin cơ bản về các nhân khẩu đặc thù.

BCĐ cấp xã, phường thực hiện lập bảng kê nhân khẩu đặc thù và tổ chức thực hiện công tác lập bảng kê của các ĐBĐT trong phạm vi quản lý xã/phường/thị trấn.

3. Tuyển chọn lực lượng tham gia Tổng điều tra

3.1. Tuyển chọn cán bộ vẽ sơ đồ và lập bảng kê

Cán bộ vẽ sơ đồ được chọn từ những cán bộ địa chính của cấp xã, phường, trong đó riêng "sơ đồ nền" của xã/phường/thị trấn phải giao cho cán bộ địa chính thực hiện. Căn cứ kết quả phân chia địa bàn điều tra ở trên, BCD cấp xã tuyển chọn cán bộ lập bảng kê vào cuối tháng 11 năm 2018, với tiêu chuẩn là những người am hiểu về ĐBĐT và biết thông tin về các hộ sinh sống trên ĐBĐT

như: trưởng thôn/tổ dân phố, cán bộ đoàn thể tại địa bàn. Mỗi người lập bảng kê thực hiện lập 01 ĐBĐT.

3.2. Tuyển chọn điều tra viên (ĐTV) và tổ trưởng điều tra (TT)

ĐTV là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc điều tra. Vì vậy, yêu cầu phải chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ buổi tập huấn nghiệp vụ và nắm vững nghiệp vụ điều tra biết sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiếu điện tử trong Tổng điều tra. Mỗi điều tra viên thu thập thông tin của 02 ĐBĐT. Chủ trương chung là sử dụng lực lượng tại chỗ làm ĐTV. Trong điều kiện ĐBĐT không có đủ người đủ tiêu chuẩn làm ĐTV thì tuyển ĐTV từ địa bàn khác sang làm ĐTV. BCD thị xã hướng dẫn BCD cấp xã chọn ĐTV, TT điều tra đúng hướng dẫn của BCD tỉnh và báo cáo danh sách ĐTV, TT điều tra về BCD thị xã trước khi tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho ĐTV.

Tổ trưởng điều tra là một lực lượng trực tiếp quản lý công việc của ĐTV. Việc tuyển chọn tổ trưởng là người có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm và chủ động về thời gian để quản lý điều tra viên trong thời gian điều tra tại địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế của thị xã, mỗi xã phường có 01 tổ trưởng. Ưu tiên CBCC Văn phòng – Thống kê làm tổ trưởng điều tra.

3.3. Tuyển chọn giám sát viên

BCD thị xã tuyển chọn giám sát viên cấp thị xã với nhiệm vụ chính là giám sát hoạt động của mạng lưới tổ trưởng và điều tra viên và hỗ trợ chuyên môn cho BCD cấp dưới. Giám sát viên chủ yếu là CBCC Chi cục Thống kê và CBCC các phòng, ban là thành viên BCD TĐT.

4. Công tác tuyên truyền

BCD thị xã và xã, phường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể đúng quy định thiết thực phù hợp với địa phương tuyên truyền, làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Trong đó, cần nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ tịch, hộ khẩu, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã nêu trong Phương án Tổng điều tra.

Hình thức tuyên truyền: Băng rôn, pano, áp phích ở những nơi tập trung đông người như: nhà văn hóa, trụ sở làm việc; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị xã và xã, phường, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Tổng điều tra, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

5. Bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra

BCD thị xã đề nghị ngành Công an phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý những địa bàn có nhiều chủ hộ không hợp tác với ĐTV, những địa bàn đã xảy ra những

vụ phức tạp trong quá trình giải quyết chính sách ở địa phương, những địa bàn xung yếu về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

6. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc

BCĐ thị xã đề nghị phòng Văn hóa - Thông tin thị xã lập kế hoạch bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp để phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý hỗ trợ những xã, phường có khó khăn về điều kiện thông tin liên lạc.

7. Tập huấn luyện nghiệp vụ điều tra

a. Tập huấn công tác quản lý, vẽ sơ đồ và lập bảng kê

BCĐ thị xã tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp xã, phường, giám sát viên cấp thị xã về công tác quản lý (0,5 ngày); tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp xã, giám sát viên cấp thị xã, người vẽ sơ đồ (0,5 ngày); tổ chức tập huấn BCĐ cấp xã, giám sát viên thị xã, người lập bảng kê (01 ngày).

b. Tập huấn nghiệp vụ và CNTT, quy trình kiểm tra và nghiệm thu phiếu điều tra.

- BCĐ thị xã tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp xã, phường, giám sát viên cấp thị xã, tổ trưởng và điều tra viên như sau:

+ Đối với các ĐBĐT phiếu ngắn, tập huấn 04 ngày/lớp, trong đó 02 ngày hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra, ghi mã và 01 ngày hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra thu thập thông tin và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, 01 ngày đi điều tra thực tế tại hộ.

+ Đối với các ĐBĐT phiếu dài, tập huấn 05 ngày/lớp, trong đó 03 ngày hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra, ghi mã và 01 ngày hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra thu thập thông tin và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, 0,5 ngày điều tra thu thập thông tin tại hộ. Thời gian hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV, TT điều tra xong trước 20/3/2019.

8. Tổng rà soát, cập nhật bảng kê, lập danh sách nhân khẩu đặc thù

Để điều tra thuận lợi cho công tác điều tra tránh trùng, bỏ sót và kịp thời điều chỉnh những biến động về số nhà, số hộ, số nhân khẩu đã xảy ra trong thời gian từ khi lập bảng kê đến trước thời điểm điều tra. BCĐ cấp huyện hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê xong trước 20/3/2019.

Trong 3 ngày trước thời điểm điều tra (01/4/2019) ĐTV và TT thực hiện rà soát lần cuối bảng kê nhằm bổ sung đầy đủ số nhà, số hộ, số nhân khẩu sát đến thời điểm điều tra.

* Lập danh sách nhân khẩu đặc thù: Từ ngày 10/3/2019, BCĐ cấp xã tổ chức, tiến hành lập danh sách nhân khẩu đặc thù theo các địa bàn điều tra và xong trước ngày 20/3/2019.

9. Điều tra thu thập thông tin và giám sát điều tra

Tổng điều tra sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Đối với phương pháp phỏng vấn trực tiếp, ĐTV đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động, máy tính bảng/điện thoại thông minh.

Thời gian bắt đầu điều tra thu thập thông tin tại tất cả các địa bàn, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 01/4, kết thúc chậm nhất là hết ngày 25/4/2019. Thiết bị di động dùng để sử dụng phiếu điều tra điện tử được huy động từ các ĐTV; các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2019.

BCĐTĐT các xã, phường tổ chức lực lượng điều tra những người lang thang cơ nhỡ; những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã/phường vào thời điểm 0 giờ 1/4/2019 (sử dụng phiếu giấy để hỏi thông tin phiếu ngắn).

BCĐ các xã, phường báo cáo tiến độ Tổng điều tra 5 ngày 1 lần về tiến độ, những vướng mắc phát sinh trong Tổng điều tra cần xin ý kiến chỉ đạo về BCĐ thị xã, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo thống nhất trên địa bàn toàn thị xã.

- Công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng thông tin của cuộc Tổng điều tra, vì vậy BCĐ các cấp phải có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra.

10. Nghiệm thu kết quả, bàn giao tài liệu

BCĐ thị xã, các xã, phường thực hiện nghiệm thu phiếu điện tử ngay trong quá trình điều tra thực địa.

BCĐ cấp thị xã lập kế hoạch nghiệm thu tài liệu, phiếu giấy Tổng điều tra cho BCĐ cấp xã, phường, xử lý thông tin phiếu giấy, gửi số liệu về BCĐ tỉnh chậm nhất vào ngày 30/4/2019.

11. Một số nội dung liên quan

a. Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật, công bố kết quả

Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã có kế hoạch tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc TĐT theo đúng hướng dẫn của BCĐ Trung ương và của tỉnh. Kết quả sơ bộ sẽ được BCĐ TĐT Trung ương công bố vào tháng 7/2019

b. Phân phối tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm

Tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm chủ yếu sử dụng trong cuộc Tổng điều tra bao gồm: phiếu điều tra giấy, sổ tay điều tra viên tài liệu tuyên truyền thể giám

sát viên các cấp, thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên sổ tay ghi chép, bút bi, túi clearbag, cặp 3 dây bảo quản phiếu, túi nolon bảo quản phiếu, hộp cát tông đựng phiếu... phục vụ tập huấn và điều tra

BCĐ thị xã tiếp nhận từ BCĐ tỉnh và phân phối về BCĐ các xã, phường để cấp phát cho các đối tượng sử dụng theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ tỉnh.

c. Bảo mật, bảo quản tài liệu

Chi cục Thống kê (Cơ quan thường trực của BCĐ thị xã) chịu trách nhiệm bảo quản các tài liệu điều tra: Sơ đồ nền cấp xã, các bảng kê, phiếu giấy đã điều tra, thông tin ghi trong phiếu được bảo mật và lưu trữ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác nhập tin và lưu trữ.

Điều tra viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do mình thực hiện; tổ trưởng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do điều tra viên thuộc phạm vi quản lý giao nộp.

BCĐ các xã, phường chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do các tổ trưởng thuộc phạm vi quản lý giao nộp, BCĐ thị xã và cấp tỉnh chịu bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do BCĐ cấp dưới giao nộp.

BCĐ thị xã chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do BCĐ cấp xã giao nộp.

Việc giao nhận phiếu điều tra được thực hiện thông qua biên bản bàn giao tài liệu và phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định (chữ ký và đóng dấu của người có trách nhiệm của bên giao, bên nhận, ngày tháng và địa điểm giao, số lượng và loại phiếu nhận,.)

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã giao Chi cục Thống kê căn cứ vào hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Tổng điều tra để chi trả thù lao Tổng điều tra cho ĐTV, TT và Ban chỉ đạo cấp xã, phường; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Tổng điều tra với BCĐ cấp tỉnh đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- BCĐĐT tỉnh (để báo cáo);
- T,Trực thị ủy (để báo cáo);
- PCT UBND TX Mai Đình Lâm,
Trưởng ban BCĐ TX (để báo cáo);
- Thành viên BCĐĐT TX;
- Lưu: VT, VPBCĐ TX.



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
Mai Đình Lâm**